

อย่าให้ความหวังกลายเป็นความสูญเสีย

อย. เตือนอย่าเชื่อ โฆษณา-สมุนไพร-อาหารเสริม ข้าวปลอมลูกโซ่ อ้างรักษามะเร็ง

4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก อย. เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือข้าวปลอม อ้างรักษามะเร็งหายขาดได้ ย้ำ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แนะนำ ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งน่าเชื่อถือก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า วันมะเร็งโลก (World Cancer Day) ตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี วันที่องค์การอนามัยโลก (WHO) และสมาคมต่อต้านมะเร็งสากล (UICC) กำหนดให้เป็นวันที่ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและรักษามะเร็งในประชากรโลก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความห่วงใยประชาชนคนไทยที่มีความกังวลเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ซึ่งปัจจุบันในสื่อสังคมออนไลน์ตลอดจนการบอกต่อแบบปากต่อปาก มีการแอบอ้างความหวังดีโฆษณาหรือส่งต่อข้าวปลอมลูกโซ่หลอกลวงผู้ป่วยและญาติ เพื่อขายยา สมุนไพร อาหารเสริม หรือแบ่งปันเคล็ดลับการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่บบางอย่าง อ้างว่ามีสรรพคุณรักษามะเร็ง และหายขาดได้ เช่น โพรไบโอติกและสมุนไพรจีนรักษามะเร็ง, Vigamax รักษาเม็ดเลือดลมมาก, น้ำมะนาวต้านมะเร็ง เป็นต้น อย. ขอเตือนประชาชนให้ตระหนักในการเลือกซื้อหรือเลือกเชื่อข้อมูลกล่าวอ้างดังกล่าว แนะนำสังเกตผลิตภัณฑ์อาจไม่มีผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือรองรับ ไม่มีเลขทะเบียน อย. สรรพคุณต่าง ๆ ล้วนเป็นเพียงการกล่าวอ้างโอ้อวดเท่านั้น ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจมีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อร่างกายทั้งในคนสุขภาพดีหรือผู้ป่วยบางโรค โดยเฉพาะผู้ป่วยที่รับประทานยาประจำตัวอาจทำปฏิกิริยากับผลิตภัณฑ์ที่รับประทานเข้าไปทำให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงไม่พึงประสงค์ได้ ซึ่งการหลงเชื่อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ แม้จะทำให้ผู้ป่วยและญาติมีความหวัง แต่กลับเป็นการทำให้ผู้ป่วยละเลยหรือไม่ได้รับการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ถูกต้อง ส่งผลให้โรคลุกลาม เสียเงินเปล่า และอาจถึงแก่ชีวิตได้

รองเลขาธิการ อย. กล่าวเพิ่มในตอนท้ายว่า หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น อย่าหลงเชื่อโฆษณาเกินจริงที่อ้างรักษามะเร็ง โดยเฉพาะสรรพคุณครอบจักรวาล ควรระวังให้มาก ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลที่ต้องการ งดส่งต่อโฆษณาหรือข้าวปลอมลูกโซ่ เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่คุณรักและผู้อื่นตกเป็นเหยื่อ ทั้งนี้ ก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพใด ๆ ควรตรวจสอบข้อมูล อ่านฉลาก และตรวจสอบเลขทะเบียน อย. ทุกครั้งทางหน้าเว็บไซต์ อย. <https://www.fda.moph.go.th> หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line: @FDAThai, Facebook: FDA Thai หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ



ตรวจสอบการอนุญาตผลิตภัณฑ์

วันที่เผยแพร่ข่าว 3 กุมภาพันธ์ 2568 ข่าวแจก 98 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568